

Số: 216 /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 11 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Thực hiện Văn bản số 255/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17/05/2019 của Sở Tư pháp, UBND huyện báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai:

- *Công tác chỉ đạo, triển khai:* Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/04/2014 triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn huyện; tổ chức 01 hội nghị quán triệt, triển khai Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức các cơ quan, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Từ năm 2014 đến nay ban hành 04 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013.

- *Hoạt động tuyên truyền, phổ biến:* Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nội dung của Hiến pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để quán triệt, tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, đưa Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích của người dân. Hoạt động phổ biến Hiến pháp năm 2013 được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; qua các cuộc hội nghị, giao ban, sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng; đưa tin về các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013. Trong quá trình quán triệt, phổ biến, triển khai có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Công thông tin điện tử huyện và UBND các xã, thị trấn. Song song với quán triệt, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thi hành Luật, UBND huyện tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 với tổng bài dự thi trên địa bàn huyện là 12.179 bài, bài dự thi của lực lượng vũ trang là 550 bài; nhiều bài dự thi có chất lượng rất cao, trình bày đẹp, có tính sáng tạo, công phu, đầu tư nhiều thời gian để sưu tầm nhiều thông tin, tư liệu, hình ảnh minh họa, bám sát nội dung, chủ đề cuộc thi để trả lời các câu hỏi, có sự nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu liên quan, thể hiện sinh động ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nêu bật được trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp.

- *Hoạt động rà soát, ban hành văn bản QPPL phù hợp với Hiến pháp năm 2013*: Căn cứ chỉ đạo của Sở Tư pháp, UBND huyện tổ chức rà soát, ban hành văn bản QPPL phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát tại địa phương. Đối tượng rà soát là toàn bộ văn bản QPPL đang còn hiệu lực do HĐND, UBND huyện, cấp xã thông qua, ban hành từ năm 1991 đến ngày 30/6/2014. Ở cấp huyện gồm 44 văn bản, trong đó có 07 Nghị quyết của HĐND, 25 Quyết định của UBND, 12 Chỉ thị của UBND; ở cấp xã gồm 104 văn bản, trong đó có 54 Nghị quyết của HĐND, 38 Quyết định của UBND và 12 Chỉ thị của UBND. Qua rà soát xác định văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã đang còn hiệu lực chủ yếu là Nghị quyết của HĐND huyện, xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban và Quyết định của UBND cấp xã ban hành Quy chế hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016 và một số văn bản QPPL khác. Văn bản QPPL đang còn hiệu lực do HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã thông qua, ban hành từ năm 1991 đến ngày 30/6/2014 đều phù hợp với nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, không có văn bản nào phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

2. Về việc thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp

Căn cứ Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, UBND huyện kịp thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể có Phụ lục kèm theo.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng. Công tác rà soát, ban hành văn bản QPPL phù hợp với Hiến pháp năm 2013 cũng được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp được quan tâm. Kịp thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 đã và đang thấm sâu vào các quan hệ xã hội, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, trong ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

- Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp có thời điểm cung cấp chưa kịp thời và chưa đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu.

- Việc tổ chức hội nghị giới thiệu phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên còn chậm so với Kế hoạch và yêu cầu của UBND tỉnh. Số lượng, chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn

chế, chưa ngang tầm với yêu cầu truyền tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa và tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trong thời gian gần đây chưa được tập trung cao. Nguyên nhân do các nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến hàng năm của huyện thường ưu tiên các văn bản, chính sách pháp luật mới được ban hành, mới có hiệu lực hoặc các văn bản trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đời sống Nhân dân như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật Đất đai...

Trên đây là Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, UBND huyện báo cáo đề Sở Tư pháp biết, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
 - Phòng Tư pháp; Văn phòng HĐND&UBND huyện;
 - UBND các xã, thị trấn;
 - Lưu: VT, TP.
- Gửi: Bản điện tử./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Việt Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghi Xuân, ngày tháng 06 năm 2019.

Phụ lục 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
HIẾN PHÁP NĂM 2013

TT	Tên hoạt động	Cơ quan, đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Kết quả
1	Hội nghị PBGDPL	UBND huyện	2013	01
2	Xây dựng chuyên mục trên Đài TTTH	Đài PTTH	2013	01
3	Hội nghị PBGDPL	UBND các xã, thị trấn	2014	19
4	Hội nghị PBGDPL	Phòng Tư pháp	2014	01
5	Hội nghị tập huấn	Sở Tư pháp	2014	01
6	Hội nghị PBGDPL	UBND các xã, thị trấn	2015	19
7	Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp	UBND huyện	2015	01
8	Gửi tài liệu tìm hiểu Hiến pháp	Phòng Tư pháp	2015	10
9	Hội nghị PBGDPL	Công an huyện	2016	03
10	Hội nghị PBGDPL	Các tổ chức, đoàn thể cấp huyện	2016	06
11	Hệ thống truyền thanh	UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
12	Lồng ghép tại các cuộc họp, đăng tin trên Công/Trang TTĐT	UBND huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	

Phụ lục 2
KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013

TT	Tên cơ quan, tổ chức	Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trước khi điều chỉnh	Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi được điều chỉnh
1	Hội đồng nhân dân huyện	01 Phó Chủ tịch HĐND	02 Phó Chủ tịch HĐND
2	Ủy ban nhân dân huyện	02 Phó Chủ tịch UBND	02 Phó Chủ tịch UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN